

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH KIÊN GIANG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 132/UBND-KT

Kiên Giang, ngày 05 tháng 02 năm 2021

V/v tăng cường triển khai các giải pháp phòng cháy và chữa cháy rừng trước, trong và sau tết Nguyên đán năm 2021.

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, đoàn thể và DNNN);
- Giám đốc các Vườn Quốc gia: Phú Quốc, U Minh Thượng.
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có rừng.

Mùa khô năm 2021, thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng gay gắt kéo dài, đồng thời mực nước các kênh trong rừng thấp hơn so với trung bình nhiều năm, làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Để chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng (PCCCR) ngay từ đầu năm; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh, các đơn vị, lực lượng chức năng có liên quan; các đơn vị chủ rừng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có rừng khẩn trương triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các quy định của pháp luật về PCCCR; Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021; Công văn số 273/VPCP-NN ngày 12/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng dịp tết Nguyên đán 2021; Chỉ thị số 1299/CT-BNN-TCLN ngày 21/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng; Công văn số 71/UBND-KT ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2021.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm phối hợp với lực lượng Công an, Quân đội thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ và PCCCR, chủ động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng ứng cứu chữa cháy rừng khi có lệnh huy động của cấp có thẩm quyền.

Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng phối hợp chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng liên quan tổ chức trực 24/24 giờ tại đơn vị và các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng theo phương châm “04 tại chỗ” (kể cả ngày lễ, tết, ngày nghỉ, ban đêm) từ ngày 01/02/2021 đến hết mùa khô năm 2021 để kịp thời tiếp nhận và xử lý thông tin và kịp thời dập tắt khi có cháy rừng xảy ra.



Chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng, PCCCR trước, trong và sau tết Nguyên đán năm 2021. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

3. Các đơn vị chủ rừng triển khai đầy đủ các giải pháp theo phương án PCCCR được cấp thẩm quyền phê duyệt; rà soát các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao; bố trí lực lượng cấm chốt trực 24/24 giờ theo phương châm "04 tại chỗ". Phối hợp chặt chẽ các ngành chức năng, lực lượng Kiểm lâm, chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát các khu rừng thường xuyên xảy ra bị lấn chiếm rừng, phá rừng; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm, đặc biệt là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố Phú Quốc. Quản lý chặt chẽ diện tích đất rừng đã được cơ quan có thẩm quyền xử lý, thu hồi bàn giao, có kế hoạch trồng lại rừng và không để bị tái chiếm, giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp đất rừng với các tổ chức, người dân trên lâm phần quản lý.

Các đơn vị chủ rừng không có biện pháp quản lý bảo vệ rừng chặt chẽ, để xảy ra tình trạng rừng bị phá, lấn chiếm, sử dụng đất rừng sai mục đích, cháy rừng nghiêm trọng, thì người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có rừng chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương và các đơn vị chủ rừng triển khai các giải pháp cấp bách quản lý bảo vệ rừng và PCCCR, nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng phá rừng và cháy rừng. Tăng cường chỉ đạo kiểm tra các đơn vị chủ rừng, chính quyền địa phương tổ chức lực lượng ứng trực để xử lý kịp thời các vụ phá rừng, cháy rừng; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Luật Lâm nghiệp, Luật Đất đai.

Chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng trên địa bàn thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR; tăng cường phối hợp thực hiện công tác bảo vệ rừng dịp tết Nguyên đán năm 2021, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị ứng cứu chữa cháy rừng khi có lệnh huy động của cấp có thẩm quyền.

5. Trên địa bàn quản lý có xảy ra cháy rừng, đơn vị chủ rừng và Hạt Kiểm lâm kịp thời báo về Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh (thông qua Chi cục Kiểm lâm) để nắm tình hình, báo cáo Thường trực UBND tỉnh, chủ động chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị ứng cứu chữa cháy rừng kịp thời.

Các địa phương báo cáo diễn biến tình hình quản lý bảo vệ rừng, PCCCR hàng ngày lúc 15 giờ về Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh (thông qua Chi cục Kiểm lâm) theo số điện thoại.

+ Ngày hành chính: 02973.910.019; 0983.009.039; 0913.149.540.

+ Ngày nghỉ, ngày lễ: 02973.864145; 0983.009.039; 0913.149.540.

Đề nghị Thủ trưởng các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có rừng phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung Công văn này.



Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ, đột xuất báo cáo kết quả việc tổ chức thực hiện của các sở, ngành, đơn vị chức năng và UBND các huyện, thành phố có rừng cho UBND tỉnh. / *neu*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- LĐVP, Phòng: KT, NC;
- Lưu: VT, tvhung.

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Nhàn**

